



<p>ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)</p>	<p>ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย (K-Personal Loan for Pensioner) เริ่มใช้ : 1 เมษายน 2564</p>
<p>1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทยโดยย่อ</p>	
<p>สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย (K-Personal Loan for Pensioner) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันเพื่อการอุปโภค บริโภคส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน (Loan) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด มาค้ำประกันการกู้ กับธนาคาร ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร เพื่อความสะดวกในการ ชำระหนี้ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ทำหน้าที่หักเงินบำนาญ ณ ที่จ่าย นำส่งให้ธนาคารทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หากผู้เสียชีวิต หรือ ผิดนัดชำระหนี้ (เงินบำนาญไม่พอหักชำระหนี้) กรมบัญชีกลางจะนำเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้คืนธนาคาร</p>	
<p>2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด หรือจำนวนเงินในระบบบำเหน็จค้ำประกัน (เลือกจำนวนเงินที่ต่ำกว่า) • ระยะเวลาการกู้ยืม สูงสุด 30 ปี • อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตรา MRR - 1.15 % ต่อปี แบบลดต้นลดดอก • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : คิดอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3 % ต่อปี • การคำนวณดอกเบี้ย : แบบรายวัน <p>หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย</p>	
<p>3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ <ul style="list-style-type: none"> ○ ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 	
<p>4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดละเท่าๆ กันทุกเดือน โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญราย เดือนของผู้กู้ นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ (เงิน บำนาญไม่พอหักชำระหนี้) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้ 	
<p>5. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% จำนวนบนฐานเงินต้นของค้างงวดที่ ค้างชำระในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้อง และคำนวณบนฐานเงินต้นทั้งหมดนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป • สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใด ๆ ที่ผู้กู้ฝากหรือมีอยู่กับธนาคารซึ่ง อยู่ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใดก็ตามได้ทันที เพื่อเป็นการชำระหนี้ และ/หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากผู้กู้ตามสัญญาฉบับนี้ได้ทั้งหมด โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะทำหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้กู้ • ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทั้งที่มีอยู่แล้ว ในขณะนั้นและ/หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า เท่าจำนวนยอดหนี้ที่ตกลง ให้ชำระหนี้ในแต่ละครั้ง และหักชำระหนี้ได้ทันที • ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไม่สามารถตัดเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้เข้าชำระหนี้ให้แก่ธนาคารได้ตั้งแต่ 1 งวด เป็นต้นไป ผู้กู้ตกลงว่าธนาคารมีสิทธิจะเรียกชำระหนี้ทั้งหมดของผู้กู้จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยขอให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หักเงินบำเหน็จตกทอดที่ใช้ค้ำประกันของผู้กู้มาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารได้ • ธนาคารอาจจำเป็นต้องเรียกหนี้ทั้งหมดคืนและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผู้กู้ผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับ การเบิกเงินกู้ และให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยทันที 	
<p>6. กรณีชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้กู้สามารถชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดสัญญาได้โดยไม่มีค่าปรับ 	



7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ค้าประกันหรือหลักประกัน
<ul style="list-style-type: none"> ใช้หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง เป็นหลักประกัน
8. การทำประกันวินาศภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย
<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
9. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย
<ul style="list-style-type: none"> อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดเพิ่มมากขึ้นได้ กรณีผู้ชำระค่างวดล่าช้า ธนาคารจะปรับดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
10. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง
<ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ สถานที่จัดส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลำเนา <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อธนาคาร
<ul style="list-style-type: none"> หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (K-Contact Center) : 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา กรณีที่ต้องชำระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ กรณีที่ธนาคารได้รับชำระหนี้คืน ธนาคารจะนำส่งหลักฐานชำระหนี้ให้ลูกค้าทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
12. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
<ul style="list-style-type: none"> บัตรเครดิตกสิกรไทย

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : (ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)

คำเตือน : ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชำระค่างวดอย่างสม่ำเสมอ

: โปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา